

THÔNG TIN VĂN HÓA - VĂN NGHỆ

(Từ ngày 16 - 31/12/2020)

THÔNG TIN TRONG TỈNH

1- Lễ giỗ lần thứ 154 Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiêu

Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức lễ giỗ lần thứ 154 Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiêu trong 01 ngày (27/12/2020, nhằm 14/11 năm Canh Tý) diễn ra trang trọng và đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh. Đây là lễ hội truyền thống mang đậm tín ngưỡng dân gian, thu hút đông đảo bà con, du khách trong, ngoài tỉnh tham quan, cúng viếng hằng năm.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, lễ giỗ năm nay được tiến hành ngắn gọn và diễn ra trong 01 ngày 27/12/2020 (14/11 năm Canh Tý), thay vì 03 ngày như mọi năm. Trước đó, Ban tổ chức lễ giỗ cũng đã thông báo giảm quy mô và hình thức tổ chức, lập các chốt kiểm soát, cũng như khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi tham dự sự kiện này.

Cùng với việc tổ chức lễ giỗ trang trọng, an toàn, dịp này, Ban tổ chức lễ giỗ lần thứ 154 của Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiêu tổ chức lễ khánh thành công trình tượng Thiên hộ Võ Duy Dương tại Khu di tích Gò Tháp. Công trình được xây dựng trong khuôn viên Đền thờ Thiên hộ Võ Duy Dương thuộc Khu di tích Gò Tháp trên diện tích khu đất sân Đền là 700 m², bao gồm các hạng mục: Móng, bệ và tượng với tổng vốn đầu tư hơn 04 tỷ đồng. Đây không chỉ là tác phẩm nghệ thuật có tính thẩm mỹ cao mà còn mang tính lịch sử, văn hóa, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.

2- Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh tổng kết hoạt động năm 2020

Năm 2020, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh (VHNT) có nhiều đổi mới trong các hoạt động Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đã kết nạp mới 7 hội viên (HV) nâng tổng số HV lên 430 HV. Hội cũng tăng cường mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, trại sáng tác cho HV tham gia; vận động HV sáng tác tác phẩm VHNT đề tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, ngày lễ, kỷ niệm



và phục vụ người dân. Đồng thời, Hội còn đẩy mạnh hoạt động phổ biến tác phẩm, đã tổ chức 3 cuộc triển lãm ảnh, xuất bản 8 đầu sách VHNT của các chuyên ngành văn

học, văn nghệ dân gian, âm nhạc, sân khấu; phát hành Báo Văn nghệ định kỳ 2 số/tháng tuyên truyền, phản ánh sự kiện thời sự, chính trị, đề án trọng tâm của tỉnh;... Ngoài ra, Hội tích cực hỗ trợ Hội VHNT các huyện, thành phố duy trì hoạt động sáng tác, phổ biến tác phẩm VHNT phục vụ công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần trong Nhân dân. Năm 2021, Hội Liên hiệp VHNT Tỉnh tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn chuyên sâu cho HV các chuyên ngành; phát động trong HV sáng tác tác phẩm VHNT theo chuyên đề; thường xuyên tổ chức quảng bá tác phẩm VHNT;...

Dịp này, có 01 cá nhân được nhận Bằng khen của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động lãnh đạo VHNT Tỉnh; 10 cá nhân được nhận Kỷ niệm Chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam. Hội Liên hiệp VHNT Tỉnh cũng trao giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam và cuộc thi ảnh thời sự nghệ thuật Tỉnh cho các cá nhân có tác phẩm đạt giải. Đồng thời, Hội Liên hiệp VHNT Tỉnh cũng kết nạp mới 4 HV.

3- Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, văn hoá ứng xử cho nhân viên các khu, điểm du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn (TP.Hồ Chí Minh) tổ chức lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử trong hoạt động kinh doanh du lịch năm 2020.

Có 60 học viên là nhân viên các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, cơ sở lưu trú trên địa bàn Tỉnh tham gia. Học viên được Thạc sĩ Nguyễn Hồng Vương - Giảng viên Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn trang bị các kiến thức về tác phong chuyên nghiệp trong giao tiếp xã hội; tặng hoa và ngôn ngữ trong giao tiếp; lễ tân ngoại giao; nghệ thuật nói chuyện trước công chúng; thực hành nghệ thuật nói chuyện trước công chúng. Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử cho các nhân viên ở khu, điểm du lịch, doanh nghiệp du lịch, lữ hành và cơ sở lưu trú trong Tỉnh để phục vụ khách chuyên nghiệp, chất lượng hơn.

4- Các điểm tham quan, du lịch chuẩn bị đón khách dịp Tết Nguyên đán

Chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán 2021, các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố Sa Đéc và huyện Lai Vung đã đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, dịch vụ, nhân lực để đáp ứng tốt nhu cầu tham quan, du lịch của du khách gần xa. Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, các khu, điểm du lịch cũng chủ động trong việc phòng, chống dịch trong dịp Tết.

Thời gian qua, để tạo nền tảng khuyến khích phát triển du lịch, thành phố Sa Đéc thực hiện đầu tư nhiều hạng mục công trình, cảnh quan tạo điểm nhấn mới cho du khách khi đến với Sa Đéc; khuyến khích các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư khai thác dịch vụ kết hợp tham quan du lịch tạo không gian độc đáo, mới lạ thu hút nhiều lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, chụp ảnh lưu niệm. Địa phương cũng tiếp tục vận động các hộ dân trên tuyến đường hoa cùng tham gia xây dựng và phát

triển mô hình du lịch cộng đồng; đồng thời vận động các hộ kinh doanh hoa kiểng đầu tư, nâng cấp cơ sở nhằm phục vụ du khách tham quan... Đặc biệt là thiết kế các khu tiểu cảnh như: thuyền tình yêu, cầu mộng mơ, cầu yêu mãi, con đường tình yêu... kết hợp với những trò chơi dân gian trải nghiệm.

Huyện Lai Vung, có 8 điểm tham quan vườn cây ăn trái đủ điều kiện mở cửa đón khách tham quan. Bên cạnh, việc hướng dẫn các điểm du lịch nâng cao chất lượng phục vụ du khách, ngành văn hóa huyện cũng đang tập trung quảng bá hình ảnh trái quýt hồng đến với du khách gần xa.

5- Khai trương điểm du lịch cộng đồng Duyencasa Hoà An Homestay

Điểm du lịch cộng đồng Duyencasa Hoà An Homestay chính thức khai trương (Cơ sở 2). Điểm du lịch cộng đồng Duyencasa Hoà An Homestay cơ sở 2 nằm trên đường Rạch Bà Bướm, ấp Hòa Long, xã Hòa An, TP.Cao Lãnh với tổng diện tích 3.000m², kiến trúc hiện đại, mới lạ, kết hợp với không gian đồng quê. Có hồ bơi và cây trái xung quanh tạo khung cảnh mát mẻ, gần gũi với thiên nhiên.

Đến đây, du khách có thể đạp xe tham quan đường quê, vườn cây ăn trái ở các điểm du lịch cộng đồng xã Tân Thuận Tây và Tân Thuận Đông. Điểm du lịch có phục vụ ăn uống, có 7 phòng nghỉ, có thể phục vụ được 50 khách. Đây là nơi lý tưởng cho việc nghỉ ngơi và thư giãn. Qua đây cho thấy thành phố Cao Lãnh có tiềm năng phát triển các loại hình du lịch, là điểm đến hấp dẫn cho du khách trải nghiệm, khám phá khung cảnh đồng quê.

6- Chương trình văn nghệ chủ đề “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Cao Lãnh tổ chức chương trình văn nghệ với sự tham gia cổ vũ của hàng trăm đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2020).

Tại chương trình, các ca sĩ, diễn viên, cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị đã tham gia biểu diễn các tiết mục đơn ca, tốp ca, song ca cổ, múa, diễn tiểu phẩm và độc tấu nhạc cụ... với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và truyền thống anh hùng của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam. Thông qua chương trình nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam trong quá trình đấu tranh giành độc lập, tự do, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ...

SỰ KIỆN VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT

Trao tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú

Tối ngày 15 tháng 12, tại Hà Nội Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng, truy tặng danh hiệu cho 77 nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ cho các nghệ nhân.

Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, coi đây là những “báu vật nhân văn sống” đã lưu giữ tinh hoa của nghề thủ công truyền thống. Các nghệ nhân đã không ngừng sáng tạo để có thêm nhiều sản phẩm, tác phẩm mới có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật cao, vừa phát huy được truyền thống dân tộc vừa thể hiện sức sáng tạo của nghệ nhân trong điều kiện hội nhập quốc tế, góp phần làm rạng rỡ văn hóa Việt trong khu vực và trên thế giới.

Theo Bộ Công thương, hiện cả nước có gần 66.000 cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ (trong đó có 81 làng nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ được công nhận) thu hút khoảng 11 triệu lao động tham gia. Các ngành nghề thủ công mỹ nghệ có vai trò rất lớn trong hoạt động kinh tế; thị trường xuất khẩu ngày càng mở rộng, sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam đã có mặt tại 163 quốc gia và vùng lãnh thổ, giúp tăng nguồn thu ngoại tệ, phát triển du lịch, đồng thời góp phần bảo tồn giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc.

PHÒNG KHOA GIÁO VÀ VĂN HOÁ, VĂN NGHỆ